



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลแม่ลาว กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โทร. ๐ ๕๓๖๐ ๓๑๔๘

ที่ ขร ๐๐๓๓.๓๐๓/ *น/ร/๕*

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการประเมินการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา และเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔ และขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน เว็บไซต์ของหน่วยงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ลาว

ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกประกาศ เรื่อง เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔ ผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป เพื่อให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ใช้เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นกลยุทธิ์เสริมสร้างธรรมาภิบาลระบบจัดซื้อและควบคุมค่าใช้จ่ายด้านยาของสถานพยาบาล ต่อมาโรงพยาบาลแม่ลาว โดยกลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ได้มีประกาศลงวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่าย พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลแม่ลาวสามารถนำเกณฑ์ จริยธรรมฯ ดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

เพื่อให้การประเมินดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค จึงขอรายงานการประเมินการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายของกระทรวงสาธารณสุข ที่หน่วยงานได้จัดทำขึ้นตามที่ กฎหมายกำหนดตามแบบการประเมินที่กำหนด ดำเนินการประเมิน ผ่านระบบ Google Forms <https://forms.gle/AXNYRTEVcA3smSSb6> รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายปชนน อนุพงศานุกุล)

เภสัชกรชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

ทราบ/ดำเนินการ

(นายคงศักดิ์ ชัยชนะ)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ลาว